

SỞ Y TẾ THANH HÓA
TTYT THIỆU HÓA

Số: 34 /TTYT - PCBTN
V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh Tay chân miệng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiệu Hóa, ngày 15 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: - Trạm Y tế xã, thị trấn
- Khoa, phòng TTYT Thiệu Hóa

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 17.451 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 04 trường hợp tử vong tại Kiên Giang (02), An Giang (01) và Long An (01). So với cùng kỳ năm 2020, số mắc tăng 4 lần và gia tăng chủ yếu khu vực miền Nam và cục bộ tại một số tỉnh, thành phố như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, An Giang. Bệnh tay chân miệng tại Việt Nam là bệnh lưu hành quanh năm lây truyền qua đường tiêu hóa và gặp ở hầu hết 63 tỉnh, thành phố, thường ghi nhận số mắc gia tăng vào khoảng thời gian từ tháng 4-5 và tháng 9-10 hàng năm.

Để tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, nhằm giảm đến mức thấp nhất số trường hợp mắc, tử vong, không để dịch bệnh lan rộng và kéo dài trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Công văn số 1381/SYT-NVY ngày 09/4/2021 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Tay chân miệng trên địa bàn tỉnh. Giám đốc TTYT Thiệu Hóa đề nghị trưởng trạm Y tế xã, thị trấn; các khoa/phòng thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Trạm Y tế xã, thị trấn tham mưu cho UBND xã tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe về các biện pháp phòng chống bệnh Tay chân miệng cho cộng đồng. Phối hợp với các trường Mầm non, nhà trẻ, mẫu giáo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạch và giữ gìn đồ chơi cho trẻ; đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh; giám sát thường xuyên công tác vệ sinh môi trường trong nhà trường để đảm bảo chủ động phòng bệnh Tay chân miệng.

2. Khoa Y tế Công cộng và Vệ sinh ATTP tham mưu xây dựng văn bản phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo để triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng chống dịch bệnh nói chung và bệnh Tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại các trường Mầm non, Cơ sở nuôi dạy trẻ. Yêu cầu các cơ sở

giáo dục phải có đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng và có vị trí thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho người chăm sóc trẻ và trẻ em thực hiện rửa tay bằng xà phòng; thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt bàn ghế học tập và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời.

3. Khoa KSBT và HIV/AIDS phối hợp với các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn huyện để giám sát, tổng hợp các trường hợp mắc bệnh Tay chân miệng. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

4. Phòng Truyền thông Dân số viết tin bài về nội dung phòng, chống bệnh Tay chân miệng cung cấp cho trạm Y tế và Đài truyền thanh huyện để thực hiện tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh Tay chân miệng và các dịch bệnh truyền nhiễm khác như: Sởi, Rubella, Thủy đậu, Cúm mùa,...trên địa bàn toàn huyện.

5. Khoa Cận lâm sàng phối hợp với khoa KSDB để đề xuất nhu cầu đáp ứng phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng cơ sở thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Tay chân miệng khi có dịch xảy ra trên địa bàn huyện.

Nhận được công văn này, đề nghị Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn và trưởng, phó các Khoa/phòng nghiêm túc thực hiện. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, liên hệ BS. Phạm Văn Thắng, Khoa KSBT. SĐT: 0988120266 để được giải đáp.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện)
- Lưu: VT, KSBT.

